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Borgarstjórn samþykkir að fjölga lóðum í Úlfarsárdal umfram þá takmörkuðu 
fjölgun sem verður vegna breytinga á deiliskipulagi sem nú er í vinnslu. Er þetta 
gert til að bregðast við alvarlegum lóðaskorti í Reykjavík. Hafist verði handa nú 
þegar við undirbúning þessa verkefnis til að Reykjavíkurborg geti uppfyllt þá 
mikilvægu grunnskyldu gagnvart íbúum sínum að útvega lóðir í samræmi við 
þörf.
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